



ที่ สส ๕๑๐๐๑/ว ๕๕๗๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส ๗๕๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ สส ๕๑๐๐๑/ว ๔๓๐๔ ลว. ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวันที่ประกาศ และการกำหนดวันรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนม ผิวงาม)

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป

งานเลขานุการ

โทร/โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๐๑๒



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวันที่ประกาศ และการกำหนดวันรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าว
ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๗ (๑)
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ ถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายสนม ผิวงาม)

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป